

Số: /GDĐT

Nam Từ Liêm, ngày tháng năm 2024

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông
năm học 2024 - 2025

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS;

Thực hiện Công văn số 3601/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 14/10/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2024 - 2025,

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị, thực hiện tốt các nội dung, cụ thể:

1. Chủ động phối hợp với Công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục trật tự an toàn giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường (các đơn vị bố trí chỗ để xe cho cán bộ giáo viên, học sinh phù hợp với khuôn viên nhà trường hạn chế tối đa đi lại trong sân trường).

2. Phối hợp với cha mẹ học sinh cam kết không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; Tổ chức 100% học sinh cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật khi tham gia giao thông.

3. Đối với các trường có xe ô tô đưa đón học sinh, các đơn vị chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn; lái xe phải có ý thức tốt, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lãnh đạo nhà trường phải xây dựng nguyên tắc, quy trình đón, nhận trẻ từ gia đình (điểm đón trẻ) lúc đến trường và trong thời gian học tập tại trường cho đến khi bàn giao trẻ cho gia đình bảo đảm chặt chẽ, rõ trách nhiệm; thông báo rộng rãi quy trình này đến cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh để cùng phối hợp thực hiện bảo đảm an toàn cho học sinh. Khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng phương tiện giao thông công cộng đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông.

4. Tiếp tục triển khai giảng dạy chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, triển khai hiệu quả giáo dục trật tự an toàn giao thông cho học sinh phổ thông trên địa bàn Thành phố. Tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khóa về giáo dục an toàn giao thông; duy trì nếp sinh hoạt Câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích giải quyết ùn tắc giao thông tại cổng trường.

5. Đề nghị các nhà trường khi tiếp nhận danh sách học sinh vi phạm giao thông do Công an địa phương thông báo, lãnh đạo các đơn vị rà soát và xử lý nghiêm những học sinh vi phạm theo quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an tại địa phương để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Phạm Văn Khang